
Tillaga skóla- og frístundaráðsfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Pírata 

Lagt er til að sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs verði heimilað að gera samning við 

Arnarskóla um framlag vegna fjögurra reykvískra nemenda sem nú þegar eru í 

Arnarskóla um skólavist þeirra skólaárið 2020 -2021. Framangreint er háð því að 

foreldrar þeirra óski eftir skólavist og uppfyllt séu skilyrði til samræmis við það sem 

fram kemur í minnisblaði sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs, dags. 4. mars 2020. Ekki 

verði opnað fyrir umsóknir vegna fleiri nemenda fyrr en mat á starfsemi skólans liggur 

fyrir. Þjónustusamningur vegna skólaársins 2019 -2020 er samþykktur. 

Greinargerð: 

Til samræmis við það sem fram kemur í minnisblaði sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs, dags. 

4. mars  2020, er komist að þeirri niðurstöðu að reykvískir nemendur sem nú þegar eru í

Arnarskóla fái tækifæri á að halda áfram námi sínu þar.  Hins vegar sé ekki rétt að fjölga

reykvískum nemendum sem greitt er framlag vegna til Arnarskóla fyrr en mat hefur verið

framkvæmt á starfseminni.

Fyrir liggur að ekki hefur verið framkvæmt ytra mat á starfsemi Arnarskóla, hvorki af hálfu 

Kópavogsbæjar eða Menntamálastofnunar. Faglegar forsendur til fjölgunar liggja því ekki fyrir. 

Auk þess er mikilvægt að skólinn hafi verið starfrækur í núverandi húsnæði til lengri tíma áður 

en afstaða verður tekin til mögulegrar fjölgunar reykvískra nemenda í skólanum.  
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